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ขาว/สกูปพิเศษ: ถอดบทเรียนคลองกิ่วสูการปฏิรูประบบ

กำกับดูแลมลพิษอุตสาหกรรม 
ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงด ี 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Email: sujitra20@gmail.com 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

จากกรณีปญหากลุมโรงงานใน ต.คลองก่ิว อ.บานบึง จ.ชลบุรี ไดแก บริษัท อิฟง จำกัด บริษัท ไทยฟุง 

2020 จำกัด และ บริษัท ชุนฟุงฮง จำกัด ไดมีการประกอบกิจการรีไซเคิลขยะพลาสติกโดยที่ไมไดแจงขอ

ประกอบกิจการโรงงานกับอุตสาหกรรมจังหวัด ตอมาไดลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกสมารีไซเคิลภายในโรงงาน

อยางไมถูกตอง สงผลกระทบตอชาวบานบริเวณใกลเคียงและมีการรองเรียนหนวยงานที่เกี่ยวของในชวงเดือน

มกราคมถึงมีนาคม 2567 และตอมาในชวงตนเดือนเมษายน 2567 พบวามีการลักลอบขนกากตะกรันสังกะสี 

ที่ปนเปอนแคดเมียมจากจังหวัดสมุทรสาครมาเก็บที่โรงงานในชวงเดือนเมษายน จึงเปนที่มาของการตรวจคน

และทำการอายัดกากตะกรันสังกะสีฯ ดังกลาวไวท้ังหมดและเจาของโรงงานไดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  
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ดวยหวงใยตอประเด็นปญหาความเสี่ยงของแคดเมียมและโลหะหนักอื่น ๆ ที่อาจแพรกระจายและ

สงผลกระทบตอประชาชนใกลเคียง สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งมีความรูความ

เชี่ยวชาญและมีหองปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะหโลหะหนักได จึงไดดำเนิน “โครงการเฝาระวังการ

ปนเปอนแคดเมียมจากการลักลอบขนยายและสะสมกากอุตสาหกรรมปนเปอนแคดเมียม พื้นที่ตำบลคลองก่ิว 

อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี” ภายใตงบประมาณของสถาบันฯ ในชวงเดือนพฤกษภาคม-กรกฎาคม 2567  

เพ่ือศึกษาระดับความเขมขนและการปนเปอนของแคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) และตะก่ัว (Pb) ในพ้ืนท่ีศึกษา

และประเมินระดับความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาจากการรับสัมผัสโลหะหนักดังกลาว  

ทางโครงการไดดำเนินการวิเคราะหการปนเปอนของโลหะหนักแลวเสร็จ จึงไดจัดงานเสวนาวิชาการ 

“ถอดบทเรียนคลองกิ่วสูการปฏิรูประบบกำกับดูแลมลพิษอุตสาหกรรม” ในวันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2567 เวลา 

13.00-16.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 13 อาคารสรรพศาสตรวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (Zoom meeting) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและเปดเวทีใหภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม 

ในการแลกเปลี่ยนมุมมองถอดบทเรียน นำไปสูขอเสนอแนะทางวิชาการและขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิรูประบบ

การจัดการกากอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดเสวนาดังกลาวมีผูสนใจเขารวมเสวนาวิชาการ รวมท้ังสิ้น

จำนวน 89 ทานประกอบไปดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ จากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี ภาคเอกชน นักวิชาการ องคกร

พัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม สื่อมวลชน นิสิตนักศึกษา บทความนี้มุ งที่จะนำเสนอประเด็นอภิปรายของ

วิทยากรและขอเสนอแนะเชิงนนโยบาย 
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ภาพรวมของการเสวนาและสรุปผลการศึกษาการปนเปอนโลหะหนักในพ้ืนท่ีคลองกิ่ว 

ในชวงแรกเปนการนำเสนอภาพรวมที่มาที่ไปกรณีปญหาโรงงานในพื้นที่คลองกิ่ว โดยคุณเพ็ญโฉม  

แซตั้ง และนำเสนอผลการศึกษาการปนเปอนโลหะหนักในพื้นที่คลองกิ่วโดย ดร.ศีลาวุธ ดำรงศิริ นักวิจัย

ชำนาญการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาฯ จากนั้น จึงเปนการเปดเวทีเสวนา โดยมีวิทยากรจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและองคกรภาคประชาสังคม ดังนี้ 

• คุณปริญญ มวงสังข   วิศวกรชำนาญการพิเศษ  

ผูอำนวยการกลุมจัดการกากอุตสาหกรรม 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• คุณยุทธนา ตันวงศวาล  ผูอำนวยการสวนตรวจและบังคับใชกฎหมาย  

สำนักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษท่ี 13 (ชลบุรี) 

• คุณธนาธร ตรงสิทธิวิทู  ประธานกลุมอุตสาหกรรม การจัดการเพ่ือสิ่งแวดลอม 

• คุณเพ็ญโฉม แซตั้ง   ผูอำนวยการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ  

• คุณสถาพร พงศพิพัฒนวัฒนา สื่อมวลชนอิสระ  

โดยมี ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี (ผูเขียน) เปนผูดำเนินรายการ 

 

ดร.ศีลาวุธ ดำรงศิริ นักวิจัยหลักของโครงการไดนำเสนอวา คณะผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีพบกับเจาหนาท่ีจาก

ฝายปกครองอำเภอบานบึง เจาหนาที่จากสำนักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) และเก็บ

ตัวอยางสิ่งแวดลอม ในชวงวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 โดยไดทำการตรวจสอบและเก็บตัวอยางจากดิน

ตะกอนคูน้ำในโรงงาน ตะกรันโรงหลอม ดินริมถนนรอบโรงงาน ดินตะกอนแหลงน้ำสาธารณะ น้ำจากน้ำใน 

คูน้ำและบอรวมน้ำภายในบริเวณโรงงาน น้ำในแหลงน้ำสาธารณะ บอน้ำผิวดินและบอน้ำใตดินบริเวณโดยรอบ 

เพื่อนำไปวิเคราะหขอมูลการปนเปอนของโลหะหนัก จากการสำรวจพบวากากอุตสาหกรรมที่มีการปนเปอน
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แคดเมียมยังอยูในถุงบิ๊กแบก บอน้ำท้ิงของโรงงานมีการสรางท่ีไมถูกวิธีน้ำเสียในบอสามารถลนออกมาจากบอ

และไหลลงสูแหลงน้ำบริเวณโดยรอบโรงงานได แมวาโรงงานดังกลาวจะมีคำสั่งใหหยุดประกอบกิจการ 

ไปแลวแตก็ยังพบกองขยะลิเล็กทรอนิกส กากอุตสาหกรรมท่ีอยูในถุงบิ๊กแบกกระจายอยูโดยรอบภายในโรงงาน 

 

ผลจากการวิเคราะหตัวอยางดินท่ีเก็บจากริมถนนและรอบบริเวณโรงงาน พบวา 

ดินริมถนนบริเวณรอบโรงงาน : ไมมีการปนเปอน คาของสารโลหะหนักมีปริมาณต่ำ ไมพบความ

ผิดปกติ 

ดินตะกอนแหลงน้ำสาธารณะ : พบจุดที่คาดวานาจะปนเปอนที่จุดรับน้ำทิ้งจากโรงงาน เนื่องจาก 

คาของปริมาณสารโลหะหนักท่ีสูง แตอยางไรก็ตามยังไมเปนปริมาณท่ีเกินกวามาตรฐาน  

ตะกรันเตาหลอม : พบการปนเปอน ตะก่ัว ทองแดง สังกะสี ท่ีสูงกวามาตรฐาน 

ดินตะกอนคูน้ำในโรงงาน : พบการปนเปอนของตะกั่ว ทองแดง สังกะสี นิกเกิล โครเมียม และ

แคดเมียม   

ผลจากการวิเคราะหตัวอยางน้ำที่เก็บจากน้ำในคูน้ำและบอรวมน้ำภายในบริเวณโรงงาน น้ำในแหลง

น้ำสาธารณะ บอน้ำผิวดินและบอน้ำใตดินบริเวณโดยรอบ พบวา 

น้ำ ตนน้ำ แหลงน้ำสาธารณะ : ไมพบการปนเปอน 

น้ำ คูน้ำในโรงงาน : พบการปนเปอน สังกะสี นิกเกิล ทองแดง ตะก่ัว อีกท้ังยังพบความเค็มในแหลงน้ำ 

น้ำ ทายน้ำ แหลงน้ำสาธารณะ : พบการปนเปอน สังกะสี นิกเกิล ทองแดง ตะก่ัว อีกท้ังยังพบความ

เค็มในแหลงน้ำ เชนเดียวกับภายในโรงงาน 

บอน้ำ : พบความเค็มในแหลงน้ำ 

บอน้ำใตดิน : ไมพบการปนเปอน 

จากการตรวจสอบ พบการปนเปอนของสารอันตรายที่รั่วไหลจากบอน้ำทิ้งของโรงงานสูแหลงน้ำ

สาธารณะบริเวณรอบโรงงาน และไหลไปยังชุมชนโดยรอบ การปนเปอนของสารอันตรายบริเวณดินภายใน

โรงงานและบริเวณโดยรอบ อีกท้ังยังพบวาไมมีการจัดเก็บกากอุตสาหกรรมในโรงงานท่ีถูกตอง  

 จากการวิเคราะหขอมูลคาพื้นฐานที ่วัดจากบริเวณโรงงาน และนำมาเปนเกณฑในการวิเคราะห

ดังกลาวพบวา ในจุดที่มีการตรวจสอบตัวอยางพบวามีปริมาณการปนเปอนสารอันตรายที่สูงและในบางจุดก็มี

ปริมาณการปนเปอนท่ีสูงกวามาตรฐาน  

 ท้ังนี้ คณะผูวิจัยไดมีขอเสนอในระยะเรงดวน  

ภายในเขตโรงงาน 

1. ควรหยุดการปนเปอนออกสูภายนอก 

2. ควรบำบัดจุดปนเปอน ไดแก เศษตะกรันที่ตกหลนรอบโรงหลอม คูน้ำในโรงงาน บอรวบรวมน้ำ 

(ท่ีไหลออกสูภายนอก) 
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ภายนอกเขตโรงงาน พ้ืนท่ีทายน้ำ 

1. ควรบำบัดตะกอนลำน้ำชวงท่ีรับน้ำท้ิง 

2. หลีกเลี่ยงการใชน้ำในลำน้ำ (มีคาความเค็มสูง) 

3. เฝาระวังการปนเปอนบอน้ำดิบ (ประปาหมูบาน) 

 

ทั้งนี้ มีผูรวมเสวนามาจากพื้นที่ใหขอมูลวา ผลการตรวจวัดโลหะหนักและสารตาง ๆ ที่พบวามีการ 

เจือจางลงอาจมาจากที่โรงงานมีการตักตะกอนดินในบอที่อยูทายโรงงานที่มีการปนเปอนสูงออกไปฝงกลบ

บริเวณอื่นแลว เพื่อสรางคันดินจึงทำใหเมื่อมีการตรวจสอบพบวาปนเปอนที่นอยลง จึงเสนอใหมีการติดตาม

ตรวจสอบการฝงกลบหรือคุณภาพท่ีบริเวณท่ีนำไปฝงกลบ 

นอกจากนี้ มีผูใหขอมูลเพ่ิมเติมวา มีการนำกอง slag ไปถมท่ี จำนวนมหาศาล แลวสรางเปนพ้ืนท่ีสราง

โรงงาน จากการสรางโรงงานนี้ นำเถา ตะกอนไปท้ิงตอ ฝงกลบตอ จนพ้ืนท่ีฝงกลบสวนใหญตอนนี้อยูท่ีขางถนน 

331 คือขางถนนโรงงาน ขางลางเต็มไปดวยกอง slag กับ PCB ภาครัฐ ไมนาจะมีงบประมาณพอที่จะไปบำบัด 

แตคาดหวังวาเราจะไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น เพราะหลังจากนี้งบประมาณที่จะตองขุดลอกในแตละชั้นขึ้นมา

มหาศาล แลวก็จะทำอยางไร 

 

สรุปประเด็นการเสวนา “ถอดบทเรียนคลองกิ่วสูการปฏิรูประบบกำกับดูแลมลพิษอุตสาหกรรม” 

1. มุมมองตอปญหาคลองกิ่ว 

คุณเพ็ญโฉม แซตั้ง 

ในมุมของกฎหมาย: กรณีคลองกิ่ว พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535  

มีชองโหวมาก กฎหมายมีชองโหวในการบังคับใช ไมไดเปนท่ีเกรงกลัวของผูประกอบกิจการ ทำใหมีการละเมิด

หรือกระทำผิด สะทอนวา บทลงโทษตามกฎหมายไมหนักพอ และการกระทำผิดแลวสามารถเปรียบเทียบปรับ

ไดยิ่งทำใหไมสะเทือน การเปรียบเทียบปรับเม่ือคุณทำผิดหลายครั้งพอถูกเปรียบเทียบปรับก็เทากับทำความผิด

เพียงแคครั้งเดียว อยางที่สองในเรื่องของการบังคับใช ขาราชการหรือเจาหนาที่มีความไมมั่นใจในการบังคับใช

กฎหมายสูงมาก วันที่ลงพื้นท่ี ไดคุยกับทางวิศวกรและอุตสาหกรรมจังหวัด ทำใหรู สึกวาขาราชการไทย 

กลัวผูประกอบกิจการไมกลาที่จะเขาไปบอกวาทำผิดกฎหมาย เชนจุดที่มีการทำคันดินมีการเจาะเพื่อใหน้ำ 

ไหลออกมาตลอดเวลา จึงถามวาทำไมไมสั่งปด ไดรับคำตอบวาสั่งแลวแตเขาไมทำ สะทอนใหเห็นวาเขาไมกลัว

กฎหมาย ไมกลัวเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ีไมกลาทำอะไรเขาดวย  

ประเด็นตอมา คือ การหลั่งไหลเขามาของทุนจีน สังเกตไดวาปท่ีไดรับอนุญาตประมาณป 2561 จนถึง

ป 2566 คิดวามีความเชื่อมโยงกับที่ประเทศจีนมีการสั่งปด ไมใหมีการนำเขาขยะไปรีไซเคิล ไปหลอม ไปหลอ 

ไปทิ้ง ไปกำจัด ไปคัดแยกในประเทศจีน จีนตองการปฏิรูปตัวเองในการจัดการสิ่งแวดลอมแกไขปญหามลพิษ

อากาศและ PM2.5 จีนจึงใหความสำคัญมากกับการควบคุมอุตสาหกรรมรีไซเคิล และมีการสั่งปดกิจการ 

รีไซเคิลไปจำนวนมากตั ้งแตป 2557 - 2560 แตในขณะเดียวกัน สถิติการรีไซเคิลพลาสติกขยะ ขยะ
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อิเล็กทรอนิกส โรงหลอม โรงหลอของจีนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเร็วมากในหลายจังหวัด คาดวาเปนชองโหว 

ที่สอดคลองกับการแกไข พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ในป พ.ศ. 2562 ทำใหโรงงานตั ้งงายขึ ้น มีการซ้ือ

ใบอนุญาตกันได มีการเชาตอใบอนุญาต มีชองโหวท่ีงายตอการละเมิดกฎหมาย 

 

คุณสถาพร พงษพิพัฒนวัฒนา 

กรณีของคลองกิ่วไมใชกรณีที่เบา เพราะหากมีการปลอยไปจะหนักหนาสาหัสมาก จากภาพถาย 

ท่ีไดรับกอนลงตรวจสอบ เห็นถึงความสกปรก ไมมีมาตรฐาน ไมมีรูปแบบวิธีการจัดการ ไมถูกควบคุมดวยอะไร

ทั้งสิ้น หากกรณีนี้ถูกปลอยไป จะเปนอันตราย จากการลงพื้นท่ี 88 ไร มีฝุนและคนงานเปนพันคน มีอาคาร

มากมาย โดยที่ไมมีใบอนุญาตเลย มีโซนเดียวที่มีใบอนุญาตแตก็ไมไดขอประกอบกิจการ และเพิ่งรู ว ามี

ใบอนุญาต 11 ใบ เพราะในวันลงพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีบอกวามีใบอนุญาต 7 ใบ โดย 6 ใบเปนหลอมพลาสติก อีก 1 ใบ

เปน 105 คือคัดแยกของเสียไมอันตราย จึงไมควรมีทั้ง e-waste พลาสติกเพราะไมไดแจงขอประกอบกิจการ 

เมื่อเขาถึงโรงงาน พบคนงานเปนพันคน มีการทำงานทุกพื้นที่บริเวณโรงงาน มีโรงหลอมอยูทุกอาคาร พบการ

ขุดบอระหวางการลงพ้ืนท่ีในคูน้ำท่ีมีการบอกวามีการทลายกำแพง มีการตักใหเห็น โชคดีท่ีมีการหยุดยั้งไดจาก

กรณีของแคดเมียม   

 

คุณธนาธร ตรงสิทธิวิทู 

เคยคุยกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เขาถามวากลุมอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดลอม

ทำไมไมไปผลักดันใหมีกฎหมายใหซาเลงรับซื้อขยะที่ถูกตอง คือตองการที่จะนำขยะจากโรงงานพวกกระปองสี

ที่ใชแลวสงขายซาเลงเปนเศษเหล็ก กระปองสีก็ถูกสงตอไปจัดการอยางไมถูกตอง เปนเรื่องของผูประกอบการ 

ท่ีมุงเนนแตจะลดตนทุนและขายของใหได 

ภาครัฐ มีองคความรู ถามองวาไมทุจริตแลวไมไดตั้งใจ อุตสาหกรรมจังหวัดมี 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มองในแงดี องคความรูของแตละคนไมเทากัน มองในแงราย อาจมีการทุจริตทำให

เกิดกรณีของคลองกิ่ว หลับตาขางหนึ่ง ปจจุบัน เปนยุคของโซเชียลแลว ควรสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน มีสถานท่ีใหประชาชนเขามาดูวาโรงงานนี้ประกอบกิจการอะไร ดูไมยากวาโรงงานใดประกอบกิจการ

โรงงานเถื่อนเพราะโรงงานนั้นจะปดทึบ ไมมีปายชื่อโรงงานและปดประตูตลอดเวลา ประชาชนสามารถแจง

เบาะแสได    

 

คุณยุทธนา ตันวงศวาล 

กรณีของคลองก่ิวมี 2 เหตุกอนท่ีจะมีเรื่องแคดเมียม มีการรองเรียนอยูแลวและหลังเกิดกรณีแคดเมียม 

ก็มีการรองเรียนมาอีกจึงเปนแรงบวกกัน กรณีโรงงานที่คลองกิ่ว ทั้งหมดคือของเสีย วัตถุดิบเปนของเสีย 

กระบวนการทำใหเกิดมลพิษ ผลที่เกิดขึ้น ทำใหเกิดของเสีย เพราะฉะนั้นมันเปนอะไรที่หนักหนากวาโรงงาน

ปกติทั่วไป ขางในนอกจากจะมีโรงงานใหญก็จะมีโรงงานยอย ๆ ที่ใหโรงงานอื่นมาเชาที่อีก คลายกับเปนนิคม
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อุตสาหกรรมแตไมใช มีโรงงานใหญคุมโรงงานยอย เทาที ่ทราบเจาของมีภาพถายที ่ถายกับผู ใหญติดไว 

เต็มไปหมด อาจเปนอีกหนึ่งประเด็นที่ทำใหไมเกรงกลัวกฎหมาย จากประสบการณที่ผานมา ทุกจังหวัดที่เกิด

ปญหานี้ มาจากสองอยาง อยางหนึ่งคือความไมรู ไมวาจะเปนทั้งของผูประกอบการ กรณีมีการลักลอบทิ้งหรือ

วามีการเก็บของเสียอันตราย ท้ังผูประกอบการ ผูขนสง หรือผูท่ีรับมาฝงกลบ อาจจะไมรู หรืออยางท่ีสอง รูแต

ก็ยังทำ คือขาดธรรมาภิบาล ทั้งตัวผูประกอบการ ผูขนสง ผูรับฝงกลบ ก็รูวาจะนำมาฝงกลบก็ยินดีรับและ 

ใหฝงกลบในพ้ืนท่ี  

 

คุณปริญญ มวงสังข 

กรณีของคลองกิ่วตั ้งแตกลางปที่แลว อุตสาหกรรมจังหวัดรวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของไดเขาไป

ตรวจสอบโรงงาน พบวาผูประกอบการเหลานี้มีการฝาฝน เปนโรงงานเถ่ือน มีการตั้งและประกอบกิจการโดยไมได

รับอนุญาตหรือบางโรงงานมีใบอนุญาตแตยังไมครบองคประกอบท่ีจะประกอบกิจการโรงงานได คือยังไมมีการ

แจงประกอบกิจการซึ่งโรงงานเหลานี้ที ่ตั้งอยูในต.คลองกิ่วไมมีสิทธิ์ที่จะประกอบกิจการโรงงาน เมื่อพนักงาน

เจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบพบวามีการลักลอบเขาไปประกอบกิจการจึงไดมีการสั่งการ ดวยกฎหมายท่ีมี คือ พ.ร.บ. 

โรงงาน ไดสั่งใหหยุดดำเนินการและไมใหมีการฝาฝนการประกอบกิจการโรงงาน หลังจากนั้น มีการเขาตรวจสอบ

โรงงานเรื่อย ๆ พบวาผูประกอบการยังฝาฝนประกอบกิจการโรงงานอยู ถึงแมวาจะมีการดำเนินคดีอยูแลว 

รวมทั้งการออกคำสั่งปกครองไปก็ยังมีการฝาฝน เนื่องจากผูประกอบการมองวาการฝาฝนประกอบการโรงงาน

ตอไปจะมีกำไร มีเงินที่จะนำมาจายคาปรับ จึงมองวาเรื ่องของกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายหรือแมแต

บทลงโทษของกฎหมายอาจเปนสิ่งหนึ่งท่ีทำใหผูประกอบการฝาฝนและไมเกรงกลัวกฎหมาย 

เรื่องของการนำเขากากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมมีขั้นตอนในการอนุมัติ อนุญาตโรงงาน 

กรณีที่จะจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานของตัวเอง โรงงานผูกอกำเนิดมีการนำออกตองมีการขออนุญาต

และตองระบุปลายทาง เจาหนาที่จะตองมีการพิจารณาและใหไปในทางที่ไดรับอนุญาตและมีการขึ้นทะเบียน 

ซึ่งจะตองเปนไปตามกฎหมาย แตยังพบวามีกากอุตสาหกรรมไปอยูที่คลองกิ่วซึ่งจะไมสามารถไปตรงนั้นไดเลย

ถาโรงงานตนทางทำตามกฎหมายเนื่องจากจะตองไปยังโรงงานที่ไดรับอนุญาต เปนไปไดวา อาจจะรับมาจาก 

ที่อื่นที่ไมใชโรงงานและอาจรับมาจากโรงงานที่ใหใบอนุญาตคนอื่นไปใชหรือมีใบอนุญาตจริงแตไมไดกำจัด 

ในโรงงานตัวเองจึงมาปรากฎในพ้ืนท่ีคลองก่ิว จึงเปนเรื่องหลักในมุมมองของเจาหนาท่ีมองวาจะเปนปญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีคลองก่ิว  

 

2. ขอคิดเห็นตอมาตรการแกไขปญหาระยะเรงดวน-ระยะส้ัน 

คุณปริญญ มวงสังข 

ในมุมมองของผูถือกฎหมายอยางกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม

จังหวัด ถือกฎหมายสองฉบับ คือ พ.ร.บ.โรงงาน และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งกรณีนี้ก็ไดมีการสั่งการตาม 

พ.ร.บ.โรงงานที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงานไปบางแลว ผูประกอบการนาจะทยอย
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ออกไปแลว  หากมีการท้ิงของเสียอันตราย เขาขายเปนวัตถุอันตราย สิ่งตอไปท่ีจะดำเนินการคือการใช พ.ร.บ.

วัตถุอันตราย สั่งการผูครอบครองหรือผู ที ่ทำใหมีอยู ตั้งอยู นำเขา จัดการใหถูกตองซึ่งจะเปนเครื่องมือ 

ท่ีนำมาใชกำกับดูแลไดในสวนของสิ่งท่ีเหลืออยู 

  

คุณเพ็ญโฉม แซตั้ง 

ถามองในเชิงการแกปญหา เราพูดถึงเรื่องการแกปญหามาเยอะมากแตแกไมได ตองเริ่มจากวิสัยทัศน

กับนโยบายของรัฐบาล ไมวาจะเปนรัฐบาลในยุคสมัยไหนก็ตาม รัฐบาลใหความสำคัญในการสงเสริมการลงทุน

โดยไมไดมองวาตนทุนของการสงเสริมการลงทุน โดยเฉพาะในมุมของสิ่งแวดลอมถูกมองขามไป โดยเฉพาะ 

ใน 10 ปท่ีผานมา วิสัยทัศนและนโยบายการสงเสริมการลงทุนไปสัมพันธกับการคัดเลือกหรือเลือกประเภทของ

อุตสาหกรรมท่ีตองการสงเสริมดวย การท่ีจะสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนตองมีขอบเขตและมีทิศทางท่ีชัด ตองมี

แนวปฏิบัติท่ีดี ตองมีการปฏิบัติหรือการควบคุมการจัดการสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษ คูขนานไปใหดี 

หากมองยอนไปในหลายประเทศไมวาจะเปนยุโรปหรืออเมริกา จีน มีการคุมการเติบโตของอุตสาหกรรม 

รีไซเคิลพอสมควร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรีไซเคิลท่ีเปนของเสียอันตรายหรือของเสียท่ีกอมลพิษสูง แตประเทศ

ไทยไมมีทิศทางท่ีชัดเจน รูแตพียงวาหากอยากลงทุนก็อนุมัติ  

รัฐบาลควรถอดบทเรียนความเสียหายที ่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศแลวนำสิ ่งเหลานั ้นมา

ปรับปรุง ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมรีไซเคิลควรจะมีการทำ EIA หรือไม ทุกวันนี้กิจการรีไซเคิลไมวาจะดวย

วัตถุดิบแบบไหนก็ไมตองทำ EIA และมาตรการควบคุมดานสิ่งแวดลอมนอยมาก กรณีคลองกิ่วไมมีเงื่อนไข 

การประกอบกิจการวาตองดูแลสิ่งแวดลอมอยางไร  

กฎหมายตองปรับปรุง กฎหมายเกาที่มีอยูตองปรับปรุง ในกฎหมายเกา กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมี

การเสนอแกไข พ.ร.บ.โรงงานแลวและทางผูตรวจการแผนดินไดสงขอเสนอนี้ไปถึงรัฐบาลวาตองแก พ.ร.บ.

โรงงาน เพ่ือใหเกิดกองทุนท่ีจะเขามาเยยีวยา ฟนฟู แกไข และก็มีการวางเงินประกัน รวมไปถึงการเพ่ิมบทลงโทษ 

การแกไข พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ควรจะทำใหอำนาจของหนวยงาน

สิ่งแวดลอมมีความสมดุลมากข้ึนในการท่ีจะเขามาระงับยับยั้งหรือปดชั่วคราวเพ่ือใหโรงงานท่ีกอมลพิษสูงแกไข

ปรับปรุงตัวเอง ทุกวันนี้ไมมีการถวงดุลอำนาจกันระหวางหนวยงานที่ออกใบอนุญาตกับหนวยงานที่กำกับดูแล

ในเรื่องของมลพิษและสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนจุดออนใหญ รวมถึง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มีการใชมาตั้งแต พ.ศ. 2535 

มีมาตราที่บัญญัติใหมีการตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหเปนฐานขอมูล

สำหรับใหทุก ๆ หนวยงานสามารถใชประโยชนได ทุกวันนี้ไมมีขอมูลตรงนี้และไมมีศูนยนี้เกิดข้ึน 

ในสวนกฎหมายท่ีมีอยู คิดวายังไมเพียงพอ ยืนยันวาตองมีกฎหมาย PRTR ซ่ึงจะควบคุมตลอดเสนทาง

ของการเคลื่อนยายกากอันตรายรวมถึงเรื่องการปลดปลอยมลพิษอื่น ๆ ไมวาจะสูดินหรือแหลงน้ำ อากาศ  

ซึ่งตอนนี้เรากำลังตอสูกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเนื่องจาก

หนวยงานดังกลาวไมตองการใหมี พ.ร.บ. PRTR แยกออกตางหาก แตภาคประชาชนเสนอใหมีการแยก พ.ร.บ.

แยกตางหาก 
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คุณสถาพร พงษพิพัฒนวัฒนา 

ไดมีการเสนอขาวแบบนี้มา 10 ปแลว ในชวงแรก ๆ เปนชวงที่ไมมีคนดู ไมดังมาก เมื ่อไมมีคนดู 

การไดรับพื้นที่ในหนาจอจะนอยลงไปเรื่อย ๆ แตจุดใหญที่เห็น ในชวง 1-2 ปที่ผานมา เริ่มมีคนสนใจปญหานี้

มากขึ้น ในระยะสั้น ไมคิดวาการแกปญหาโดยใชอำนาจหนาที่ตามกฎหมายที่มีอยูจะเปนผล กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมไมเคยอนุญาตเพราะไมไดแจงขอประกอบกิจการ สั่งใหหยุดทุกอยางก็หยุดเมื ่อตอนเขาไป  

เพราะฉะนั้น การใชอำนาจของเจาหนาที่ไมมีผล อีกมุมหนึ่งตอจากคุณเพ็ญโฉม เห็นวา อุตสาหกรรมรีไซเคิล

โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกสมาพรอมทุนจีน สิ่งที่ไมไดพูดถึงคือมีคำสั่ง คสช.ท่ี 4/2559 ที่ใหยกเลิกผังเมืองรวม 

ทั้งประเทศใหกอตั้งโรงงานหลายประเภทได ทั้ง 105 106 โรงไฟฟาขยะตรงไหนก็ได จีนปดประเทศ ประเทศ

ไทยก็ตอนรับเต็มท่ี ในป 2561 พล.ต.อ.วิระชัย ไลจับโรงงานจีนอิเล็กทรอนิกสแตก็เงียบไปดวยขาวถ้ำหลวง 

แลวทุกอยางก็มาจากโกดัง ตูคอนเทรนเนอร ถูกนำเขามาจากตางประเทศ หากไปดูซากท่ีคลองก่ิว ทุกคนท่ีเห็น

ยืนยันไดวาไมใชของภายในประเทศ ในระยะสั้น ในกรณีของวินโพรเสส วันท่ี 22 จะครบ 4 เดือนของการเกิด

เหตุไฟไหม ซากทุกอยางยังอยูเหมือนเดิม อลูมิเนียมดรอสก็ยังอยูเหมือนเดิม จากท่ี ดร.ศีลาวุธ พูดสิ่งท่ีตองทำ

อยางแรกคือการกำจัดตนตอของมัน กองอิเล็กทรอนิกสยังอยู เพราะฉะนั้น จะมีการปนเปอนออกไปอีกมากข้ึน 

ตอนนี้เราหยุดยั้งดวยการกำจัดสิ่งนี้ออกไป  

 

คุณธนาธร ตรงสิทธิวิทู 

ประชาชนหรือคนทั่วไปมองโรงงาน 101 105 106 มักจะเปนผูราย ในสังคมมีทั้งคนดีและคนไมดี 

โดยเฉพาะ 101 ตองทำ EIA แตถาเปน 106 ขยะอันตรายก็ตองทำ EHIA มีมาตรการ กระบวนการที่จะตองรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย แตวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนคือโรงงานไมขออนุญาตจริง ไปขออนุญาตในเรื่องของขยะ

ไมอันตรายและไปตั้งโรงงานข้ึนมา เปนชองโหว ไมไดเปนเพราะวากกฎหมายไมไดบังคับ กฎหมายบังคับใหตอง

ใหทำแตเขาไมทำ ถาถามวาระยะสั้นตอนนี้มีอะไรที่ทำไปแลวบาง เสนอใหผูประกอบการที่สงกากไปจัดการ

ชวยออกมารับผิดชอบ เชื่อวาเหลานี้จะแกปญหาได เพราะวาเมื่อสงไปตรงนั้นเรารูอยูแลว คากำจัดน้ำกรด 

ผูประกอบการทราบอยูแลววามีตนทุนประมาณ 5,000 – 10,000 บาท/ตัน แตวาบริษัทที่เกิดขึ้นตัดราคาถูก 

ทำใหไดกากเหลานั้นไป คำถามคือใครเปนคนไดรับการประหยัดตนทุนก็ตองออกมารับผิดชอบ ระยะสั้น ตอนนี้ 

กระทรวงอุตสาหกรรมทำไปแลว คือ การประกาศกระทรวงป 2566 ที่มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2566 กฎหมายฉบับนี ้ถาไมมีการประกาศออกมาเชื่อวากากแคดเมียมท่ีจังหวัดตากท่ีสงไปท่ีจังหวัดสมุทรสาคร

จะไมไดถูกโยกกลับไปโดยทันทีเพราะไมมีกฎหมายอะไรมาบังคับ แตพอมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาหมายความวา 

ผูสงไป ผูกอกำเนิดกากจะตองรับผิดชอบเพราะยังจัดการไมเรียบรอย ในระยะสั้น เชื่อวาตอนนี้เกิดกระบวนการ

ตรวจสอบกันเองภายในแลว ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม 70,000 กวาโรง ทั้งที่เปนผูกอกำเนิดกากอุตสาหกรรม 

ที่สงไป ถาเกิดกระบวนการตรวจสอบอยางทั่วถึง เชื่อวาผูประกอบการที่ไมดีจะคอย ๆ หายไป แตภาครัฐตอง

จัดการผูประกอบการท่ีไมดีดวย  
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คุณยุทธนา ตันวงศวาล 

ในเรื ่องของมาตรการระยะสั ้น ตอนนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการ

ดำเนินการแลว คือการขนยายแคดเมียมกลับไป ตอนนี้ยังเหลือประเด็นการทำความสะอาดสวนที่ยังมีการ

ตกคางอยูตามพื้นยังไมไดมีการทำความสะอาดที่เหมาะสม เพราะยังตรวจพบวายังมีการปนเปอนแคดเมียมอยู 

และอีกหนึ่งประเด็น คือการเฝาระวังกลุมโรงงานประเภทนี้ใหเขมขนมากกวาปกติ เพราะวาปญหาที่เกิดขึ้นจะ

เห็นไดชัดวามาจากโรงงานท่ีเปนพ้ืนท่ีใหเชาโดยกลุมผูเชาตางชาติ ในกลุมนี้เกิดปญหาบอย 

 

คุณปริญญ มวงสังข 

ในเบื้องตน กระทรวงอุตสาหกรรมตองเปนเจาภาพในกรณีนี้ ตอใหเปนโรงงานเถื่อนหรือไมก็ตาม  

ผูประกอบกิจการเปรียบเสมือนการเปนโรงงาน แตการแกปญหาเฉพาะหนาที่นักวิจัยนำเสนอเปนประโยชน

อยางมากที่จะนำมาตรวจสอบและมาดูวาอำนาจหนาที่ของกรมฯ ที่มีอยูสามารถดำเนินการในสวนไหนไดบาง 

ไดมีโอกาสปรึกษากับเจาหนาที่จังหวัดไดทราบวาไดยึดอายัดขยะอิเล็กทรอนิกสนั้นไวซึ่งตอนนี้อยูในชวงของ

การดำเนินคดี  

 

3. ขอคิดเห็นตอมาตรการแกไขปญหาระยะยาว 

คุณยุทธนา ตันวงศวาล 

มุมมองในเรื่องปญหาระยะกลาง ระยะยาวเปนเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ เชน ที่มักจะมีปญหา 

คือโครงการหรือกิจการขนาดใหญที่มีการจัดทำ EIA ควรดูใหชัดเจนเกี่ยวกับเรื ่องผังเมือง สถานที่ตั ้งที่จะ

กอสรางสถานประกอบการ ถาอยูใกลบริเวณแหลงน้ำ ตนน้ำ ไมควรใหมีการตั้งอยูแถวนั้น รวมถึงสถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมเอกชนบางแหง เคยพบวามีการลักลอบนำกากของเสียไปฝงกลบเพื่อกำจัดของเสียหรือ

ประหยัดคาดินที่จะเอามาถมพื้นท่ี จะมีปญหาตามมาทีหลัง หลังจากถมแลวโอกาสที่ของที่ถมจะไหลออกมา

กระทบกับบานของชาวบานที่อยูรอบขาง เพราะฉะนั้นจึงเห็นวากระบวนการเรื่อง EIA การอนุญาตตาง ๆ 

ตั้งแตเริ่มตนควรจะมีความเขมขนและลงไปดูหนางานจริง มีการสังเกตควบคุมอยูเปนประจำ  

 

คุณปริญญ มวงสังข 

เขาใจวาโรงงานท่ีมีใบอนุญาต หากมีการเขาไปตรวจสอบหรือการดำเนินการสั่งการก็จะมีประสิทธิภาพ

มากกวาโรงงานเถื่อน ซึ่งโรงงานเถื่อนไมไดมาพรอมกับการอนุญาต พรอมที่หนีและทิ้งไว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กำลังแกไขกฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ... มี 4 หัวขอหลัก หัวขอแรก ผูตรวจสอบเอกชน หัวขอท่ีสอง กองทุน 

มีการเสนอใหมีการตั้งกองทุน เพ่ือจะไดนำเงินมาแกปญหาไดอยางทันทวงที เนื่องจากท่ีผานมา กรณีเกิดเหตุใน

ลักษณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะตองมีการของบรายจายประจำปรวมถึงงบกลางเพื่อมาใชจาย ซึ่งไดบาง 

ไมไดบาง หรือไดนอย ถามีการตั้งกองทุนก็จะสามารถนำไปใชไดเลย หัวขอที่สาม การวางเงินหลักประกัน 

จะสามารถปองกันไมใหผูประกอบการทิ้ง กรณีไมประกอบการแลว เนื่องจากกำหนดวาถาจะขอคืนเงินตอง
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จัดการใหถูกวิธีกอน หัวขอสุดทาย อำนาจหนาท่ี บทปรับ เสนอใหมีการเพิ่มโทษจำคุกและโทษปรับในกรณีท่ี

ท้ิงของเสีย จากเดิมไมมี มีการเพ่ิมโทษจำคุกดวยซ่ึงอาจทำใหผูประกอบการเกรงกลัวมากข้ึน 

เดิมที การทิ้งของเสียในพ.ร.บ.โรงงานไมมีโทษ จำคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 2 แสนบาทเทากับ

โรงงานเถื่อน-ไมเถื่อน มีโทษเทากัน มีการพูดถึงเรื่องการเพิกถอนในอนุญาต ตามมาตรา 39 วรรค 3 วาหาก 

ไมมีการทำตามคำสั่งใหมีการเพิกถอนใบอนุญาต ทำใหโรงงานขาดการเปนโรงงาน ทำใหผูประกอบกิจการ

สามารถอางไดวาไมไดประกอบกิจการแลวไมตองทำตามกฎหมายรายงาน  จึงมีการปรับแก พ.ร.บ.โรงงาน 

พ.ศ. ... ใหเปรียบเสมือนการสั่งการตามมาตรา 39 วรรค 3 การเพิกถอนโรงงานใหมีสถานะเปนโรงงานอยู

จนกวาจะปฏิบัติตามคำสั่งเสร็จหรือทำความสะอาดโรงงานแลวเสร็จ ตรงนี้เปนอีกสวนหนึ่งท่ีผูประกอบกิจการ

ถูกสั่งการโดยกฎหมายแลวจงใจไมปฏิบัติ กะวาสั่งปดแลวตัวเองลอยตัวตอไปจะทำไมไดแลว เชื ่อวาถา

บทลงโทษแรงขึ้นและมีโทษจำคุก นาจะเข็ดหลาบและเปนตัวอยางใหแกโรงงานอื่นที่คิดจะทำไมถูกตอง ใหทำ

ใหถูกตอง 

 

คุณสถาพร พงษพิพัฒนวัฒนา 

เสนอใหดูปญหาที่แทจริงวาคืออะไร เกิดจากใคร เราพูดถึงเจาหนาท่ี ตัวโรงงาน แตยังไมไดพูดถึง 

ผูไดรับผลกระทบเลย ผูไดรับผลกระทบ เชน ท่ีราชบุรี สูมา 20 กวาป รวมตัวกันฟองศาล ชนะคดี สิ่งท่ีไดมาคือ

ใบพิพากษาแปะขางฝาบาน แตกากยังอยูเหมือนเดิม น้ำใตดินยังอยูเหมือนเดิม ยังทำมาหากินไมไดเหมือนเดิม 

ของทุกอยางยังไมถูกยายออกไป รอไฟไหม อีกไมกี่ปตอมา ที่ระยอง เหตุการณแบบเดียวกันซ้ำสอง แลวก็จะ

เกิดแบบนี้ที ่คลองกิ่ว จะเกิดแบบนี้ไปเรื ่อย ๆ คนเหลานี้เขาสูโดยกระบวนการยุติธรรมไปจนสุดทางแลว  

แตไมไดความยุติธรรม ไดแตคำพิพากษาและสถานะความเปนผูชนะคดี  

กฎหมายจะตอบวาอยางไร การที่เราจะมาคุยกันวาโรงงานนี้เถื่อนหรือไมเถื่อน ไมรู ไมรูวาโรงงานท่ี

ระยอง วิน โพรเสสเถื่อนไหมแตไมมีเครื่องจักรเลยยังมีใบอนุญาต เจาหนาที่รัฐเขาไปตรวจสอบไมรูกี่ครั้ง ก็ได

คำสั่งใหปดปรับปรุง คำสั่งคือไมมีเครื่องจักรเลยใหปรับปรุงอะไร  เราพูดถึงการมีลงโทษเจาหนาท่ีรัฐบางหรือไม  

เราคุยกับแบบนี้โดยที่ไมพูดคำวาคอรัปชั่นเลยมันก็เทานั้น มองวาทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการที่ไมมี

กลไกในการตรวจสอบและถวงดุลอำนาจ อำนาจทั้งหมดไปรวมอยูที่หนวยงานเดียว กระทรวงเดียว กรมควบคุม

มลพิษไมมีอำนาจเขาไปตรวจสอบโรงงาน เปนความคิดที ่ดีจะใหหนวยงานสวนกลางไปคานอำนาจกับ

อุตสาหกรรมจังหวัด แตวาก็ยังคงตองมีหนวยงานอื่นเขาไปคานอำนาจหรือใหตองมีการทำประกันภัย เพื่อให

บริษัทประกันภัยไปเปนบุคคลที่สามตรวจสอบแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ถาเกิด

ไมทำตามหลักเกณฑ ตองจายคาประกันภัย บังคับใหตองทำ มีคนอื ่นเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

เพราะฉะนั้นตองพูดโดยหลักความจริงวาความเชื่อใจพอหรือไม เชื่อใจที่จะบังคับใชกฎหมายไดอยางถูกตอง  

ชาวบานไมไดอยากใหเจาของโรงงานติดคุกแตอยากไดชีวิตปกติคืนมา ดังนั้น จะแกอะไร ควรบอกวาจะแก

อยางไรใหชาวบานไดรับชีวิตปกติคืนมา 
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คุณเพ็ญโฉม แซตั้ง 

เรื ่องนี้ไมงายที่จะแกไมวาจะเปนระยะสั้น กลาง หรือยาว เนื่องจากประเทศไทยไมเคยมีนโยบาย 

ในเรื่องนี้  ในเรื่องการเยียวยา ฟนฟู มีแตเรื่องของการสงเสริม เพราะฉะนั้นเมื่อนโยบายไมมี กฎหมายไมเอ้ือ 

กำลังเจาหนาท่ีไมพรอมและยังไมไดรับการสนับสนุนอำนาจจากขางบน ทำงานยาก เรามาถึงจุดท่ีตองตัดสินใจ

วาเราจะไปยังไงตอซึ่งเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สำคัญ มองวาเรามาถึงจุดที่ตองตัดสินใจใหชัดวาเราจะไปขางหนา

อยางไร ถาเห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้นตองการการเยียวยาเรงดวน นโยบายก็สามารถเปนการแกไขเฉพาะหนาได 

เพียงแตตองเพิ่มแรงกดดัน รัฐบาลตองเห็นความสำคัญ ภาคประชาชนหลายสวนยังกดดันอยู ถาหากวาได

หนวยงานราชการ หนวยงานวิชาการ สื่อมวลชนและอื่น ๆ เขามาชวยเสริมแรงตรงนี้ เราคิดวาความเรงดวน 

จะเกิดเร็วข้ึนในการแกไขปญหา  

ยอนกลับมาในเรื่องบทบาท คิดวาสังคมไทยมีการปกปองผูลงทุนมานาน แตตอนนี้คิดวานาจะมีการ

เปดใหการมีสวนรวมของประชาชนเขมแข็งมากข้ึน มีหลายพ้ืนท่ีท่ีชาวบานเดือดรอน ไมวาจะเปนเรื่องของการ

ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม โรงงานเถื่อน โรงงานไมเถื่อนแตวาไมเคารพกฎหมาย ไมกลัวกฎหมาย ตองการ

เห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมควบคุมมลพิษ หนวยงานภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกระทรวงมหาดไทยมีความตกลงรวมกันที่จะตองมีการตรวจสอบ 

ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเปดใหชุมชนทั่วประเทศรองเรียนและตองมีหนวยเคลื่อนที่เร็ว หนวยพิทักษ

สิ่งแวดลอมท่ีจะลงไปตรวจสอบปญหาทันทีและประสานกำลังกัน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมดวยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตรวจดูโรงงานที่เขาลักษณะการหลอหลอม รีไซเคิล 105 106 อาจจะเปนโรงงานแรกที่เขาไปตรวจสอบ 

โดยเรงดวน แมวาจะมีการตรวจสอบไปบางแลวแตนาจะยังไมครอบคลุม เชื่อวายังมีการกระทำความผิดอยูใน

หลายท่ี ถาหนวยงานรัฐมีการจัดการที่เร็ว มีประสิทธิภาพ เชื่อวาเอาอยู โรงงานที่ไมดีก็จะหายไป โรงงานที่ดี 

ก็จะแข็งแกรง เศรษฐกิจจะเติบโต ชาวบานจะเดือดรอนนอยลง  

ทุนไมวาทุนจีนหรือทุนที่ไมดีเขาไปหลายที่มาก ยังไมไดแกไขปญหา และยังมีอีกหลายพื้นที่ที่รอการ

แกไข สำหรับพื้นที่ที่มีการตรวจแลววามีปญหา มีความผิด อยางเชนที่คลองกิ่ว เห็นดวยวาตองมีการทำความ

สะอาด แตวาไมเคยมีมากอนจึงไมมีนโยบาย งบประมาณ องคความรูพรอมที่เขาไปจัดการ จึงเปนโจทยใหญท่ี

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย รวมถึงกระทรวง

สาธารณสุขที่จะตองมารวมกันคิดวาจะจัดการและหยุดยั้งการแพรกระจายของมลพิษในพื้นที่ที่ทำผิดกฎหมาย

ไดอยางไร  

ประเทศไทยตองใหความสำคัญเก่ียวกับเรื่องแผนการใชท่ีดินท่ีเหมาะสม พ้ืนท่ีไหนท่ีไมควรมีอุตสาหกรรม

ตองรักษาไวไมใหมี พ้ืนท่ีไหนท่ีมีก็ตองทำใหดี คำนึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษซ่ึงประเทศไทยยังไมให

ความสำคัญตรงนี้ ถาจะจัดเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ องคประกอบก็ตองพรอม ตองมีความชัดเจนตรงนี้ 

เนื่องจากมีการกระจายอำนาจสูทองถิ่น อบต. เทศบาลรับภาระมาก แตขาดทรัพยากรหรือความรู 

หรือกำลังของคนที่จะมาเสริม ในเรื่องของกฎหมาย การกำกับติดตามดูแล นาจะมีโครงการที่เสริมศักยภาพ



ส่ิงแวดลอมไทย, ปที่ 28(2), 2567 

13 

ทองถ่ินในการกำกับดูแลตรวจสอบกิจการท่ีเปนอันตรายภายใต พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ร.บ.

โรงงาน ควรมีความรูเพ่ิม 

เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย PRTR ไมสามารถรูไดเลยวาโรงงานที่อยูใกลประกอบกิจการ

อะไร ปลอยมลพิษอะไร มีเงื่อนไขอะไรในดานการประกอบกิจการดานสิ่งแวดลอม จึงเสนอวากรมโรงงาน

อุตสาหกรรมควรออกระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมกับกระทรวงมหาดไทยและทส. เปนขอบัญญัติ

ทองถิ่นวา ทุกโรงงานนาจะตองมีปายหนาโรงงานวา ประกอบกิจการอะไร มีเงื ่อนไขแนบทายใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่มีผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางไร เพื่อชาวบานจะไดรู ชาวบานหรือประชาชน

ท่ัวไปจะไดชวยสอดสองใหเจาหนาท่ีรัฐดูแลพฤติกรรมของโรงงาน 

 

4. ขอคิดเห็นจากผูเขารวมงานเสวนา 

คุณสนธ ิคชวัฒน 

นอกจาก พ.ร.บ.โรงงานแลวเสนอใหปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.การสาธารณสุข และ พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมดวย   

ในเรื่อง พ.ร.บ.สาธารณสุข โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่อำนาจในการใหใบอนุญาตตามกฎหมาย

สาธารณสุข (กิจการที ่เปนอันตรายตอสุขภาพ) กรณีนี ้จึงสะทอนปญหาการกำกับดูแลของ อปท.ดวย  

สวนกระบวนการประชาพิจารณและรับฟงความคิดเห็นตาม พ.ร.บ.โรงงานควรมีการปรับปรุง เพ่ือใหประชาชน

ไดรับทราบและรับรูการขออนุญาตตั้งโรงงานกอนเริ่มประกอบกิจการ นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 

อปท. มีบทบาทในการตรวจสอบน้ำเสียของแหลงกำเนิดมลพิษแตที่ผานมามิไดใชอำนาจตามกฎหมายนี้และ

สะทอนปญหาจุดออนของ อปท.ท่ีมีเจาหนาท่ีดานสิ่งแวดลอนอยและขาดการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง

ทั้งกรมอนามัย สวน พ.ร.บ.โรงงาน ควรเพิ่มโทษปรับใหสูงขึ้น เชน 5 ลานบาท เพื่อใหเกิดความเกรงกลัวตอ

กฎหมาย ตองมีเงินประกัน นำเงินประกันมาวางหากไมทำตามเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม ใหยึดเงินประกัน ในเชิง

หลักการ ตองมีการตรวจสอบและถวงดุล ในตางประเทศ สงเสริมใหโรงงานทำใหดี ใหถูกกฎหมาย หนวยงาน

ตรวจสอบคือ องคกรพิทักษสิ ่งแวดลอม (Environmental Protection Agency: EPA) สำหรับประเทศไทย 

คือกรมควบคุมมลพิษ แตประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจอนุญาตโรงงานและกำกับดูแลเอง 

ในหนวยงานเดียวกัน แตเม่ือโรงงานกระทำผิด กลับมิไดดำเนินการลงโทษ จึงเกิดปญหาท่ัวประเทศ 

คุณกิตติกุล สารสุววรณ  

สถานประกอบการ หากสรางในพ้ืนท่ี ตองดู พ.ร.บ.อาคาร และความเหมาะสมของผังเมืองและยังขาด

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะมีทั้งพลาสติกและหลอมโลหะ  

ซึ่งทองถิ ่นตองรู  อีกปญหาคือ กองชางอนุมัติไปแลวสงตอการกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ปญหา

สาธารณสุข เจาหนาท่ีไมพอ ตองดูแลกิจการ 142 ประเภท ทุกวันนี้กลายเปนทุกอยางมาลงท่ีจังหวัด หนวยงาน

สวนกลาง ท้ังท่ีบอกวาทองถ่ินดูแลตัวเอง พ.ร.บ.กระจายอำนาจ กลายเปนปญหางูกินหาง 
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ขอสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลการจัดงานเสวนา สามารถสรุปการถอดบทเรียนคลองก่ิวไดดังนี้ 

1. สาเหตุและปญหาท่ีพบ 

1) กฎหมายกำกับดูแลโรงงานและวัตถุอันตรายมีชองโหวและโทษเบาจนผูประกอบการไมเกรงกลัว 

ตอกฎหมาย แมจะมีใบอนุญาต แตมิไดขอประกอบกิจการโรงงานและดำเนินการผิดประเภท

ใบอนุญาต (ใบอนุญาตระบุการรีไซเคิลพลาสติกแตกลับลักลอบรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส) และ 

มีการลักลอบนำเขาขยะอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ 

2) เจาหนาท่ีไมกลาบังคับใชกฎหมาย การกำกับดูแลไมเพียงพอ  

3) ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในพื้นท่ี ความไมรูหรือความละเลยของเจาของพื้นท่ี องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและอุตสาหกรรมจังหวัด ปลอยใหโรงงานดำเนินการผิดกฎหมายมาหลายป 

4) ปญหาโรงงานผูกอกำเนิดกากของเสียไมมีความรับผิดชอบตอกากของเสียของตน มิไดมีการ

ตรวจสอบติดตามวากากของเสียไดรับการจัดการอยางถูกตองหรือไม 

 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 มาตรการระยะส้ัน 

1) หนวยงานภาครัฐ 4 กระทรวง (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย) รวมกับภาคประชาสังคมมีการบูรณาการ

ทำงานเพื่อตรวจสอบการปนเปอนของสารอันตรายและโลหะหนักในพื้นท่ี จัดเตรียมงบประมาณ

ในการบำบัดฟนฟู และรวมกันตรวจสอบเฝาระวังโรงงานอ่ืนๆ ท่ีนาสงสัยในพ้ืนท่ี 

2) หนวยงานภาครัฐ 4 กระทรวงควรตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการกำกับดูแลโรงงานและสถานประกอบการที่เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามกฎหมายสาธารณสุข รวมทั้งสรางขีดความสามารถใหกับประชาชนในการเฝาระวังมลพิษ

อุตสาหกรรมและมีสวนรวมในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นตอการตั้งโรงงานในพ้ืนท่ี 

3) ยกเลิกคำส่ังคสช.ท่ี 4/2559 ท่ีใหตั้งโรงงานรีไซเคิลไดโดยไมตองพิจารณาเรื่องผังเมือง 

4) โรงงานผูกอกำเนิดกากอุตสาหกรรมควรแสดงความรับผิดชอบตอการติดตามตรวจสอบกาก

อุตสาหกรรมที่สงออกไป ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ป 2566 ไดผลักดันใหโรงงาน 

ผูกอกำเนิดกากตองรับผิดชอบกากท่ีสงออกตลอดเสนทาง 

5) กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรออกมาตรการท่ีใหโรงงานทุกแหงแสดงขอมูลการประกอบกิจการ

และขอมูลของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง จัดการอยางไร โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ควรออกระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมกับกระทรวงมหาดไทยและ ทส. เพื่อให อปท. 

ออกขอบัญญัติทองถิ่นกำหนดใหทุกโรงงานจะตองมีปายหนาโรงงานวา ประกอบกิจการอะไร  
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มีเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางไร 

เพ่ือใหประชาชนไดชวยสอดสองการดำเนินงานของโรงงาน 

 

2.2 มาตรการระยะกลาง-ระยะยาว 

1) ปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. …. ซึ ่งมีประเด็นผู ตรวจสอบเอกชน การจัดตั ้งกองทุน  

การวางเงินประกันภัย และเพ่ิมโทษจำคุกและโทษปรับ ท้ังนี้ ควรแยกประเภทโรงงานท่ีจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกสออกจากโรงงานลำดับท่ี 106 เพ่ือใหมีการกำกับดูแลเปนการเฉพาะ 

2) เสนอใหมีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด ควรเพิ่มเติมการตรวจสอบและถวงดุลอำนาจ  

มิใหกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลท้ังการใหใบอนุญาตและกำกับดูแลมลพิษอุตสาหกรรม หากแตเปด

ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและอปท. เขามามีบทบาทในการตรวจสอบและ

บังคับใชกฎหมายได  

3) ปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. …. ที่กระจายอำนาจให อปท. ในการดูแลกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเพิ่มบทบาทกรมอนามัยและสาธารณสุขจังหวัดใหทำงานเชิงรุกมาก

ข้ึน ดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี ชวยรองทุกขกลาวโทษ ดำเนินคดีใหกับประชาชนได ชวยเรื่อง

การพิสูจนผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษอุตสาหกรรม และปรับเพิ่มโทษกิจการที่สงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางรุนแรง 
        

 


